

Tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Vừa ôn tập vừa “vá lỗ hổng” kiến thức là ưu tiên hàng đầu của thầy và trò khối 12 các trường THPT trong giai đoạn này. Cùng hướng đến mục tiêu chuẩn bị tốt hành trang kiến thức cho các em, hiện nay mỗi trường đang có những giải pháp ôn tập phù hợp, hiệu quả với từng học sinh.



Học sinh Trường THPT Trần Thị Dung tập trung ôn tập giai đoạn nước rút.

Ngay từ đầu năm học, Trường THPT Quỳnh Côi tổ chức cho học sinh lựa chọn tổ hợp môn thi tốt nghiệp để giúp các em có sự chuẩn bị và chủ động trong ôn tập các môn thi. Trong quá trình ôn tập, ngoài phân các lớp theo nhóm khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, nhà trường còn phân theo học lực học sinh để có phương pháp, nội dung ôn tập sát với nhu cầu của các em. Thấy giáo Nguyễn Ngọc Tú, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học này, nhà trường có 637 học sinh khối 12, trong đó có 351 học sinh đăng ký dự thi tổ hợp khoa học xã hội. Nhờ phân nhóm ôn tập theo học lực học sinh nên giáo viên có thuận lợi theo sát từng em. Đối với nhóm ôn tập của học sinh có học lực trung bình, yếu, giáo viên không chỉ hỏi cao mà chú trọng giúp các em nắm chắc kiến thức căn bản

trước. Đối với những em có học lực khá, giỏi, ngoài kiến thức cơ bản, giáo viên sẽ ôn những kiến thức nâng cao giúp các em làm quen với dạng câu hỏi có mức độ phân hóa cao. Ngoài những tiết ôn tập tại lớp, các thầy cô giáo còn hướng dẫn học sinh tự ôn tập thông qua tài liệu ôn tập, các bài giảng trực tuyến, trang web học tập tin cậy. Theo kế hoạch, nhà trường tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả ôn tập của học sinh, từ đó kịp thời bổ sung kiến thức cho các em và điều chỉnh phương pháp ôn tập phù hợp, hiệu quả hơn.

Tại Trường THPT Trần Thị Dung, đến nay nhà trường đã tổ chức tuyên truyền đầy đủ về kỳ thi, lịch thi, những điểm mới của kỳ thi năm nay đến tất cả học sinh lớp 12 và phụ huynh. Thời gian này, nhà trường đang tiếp tục tăng tốc ôn tập cho học sinh lớp 12, trong quá trình ôn tập, trường bám sát, phân tích kỹ để thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời điều chỉnh kế hoạch, phân loại học sinh để nâng cao hiệu quả ôn tập, cố gắng nâng cao điểm trung bình các môn thi của học sinh tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Thấy giáo Vũ Xuân Trại, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Học sinh khối 12 năm nay có đặc thù đó là cả 3 năm THPT các em đều chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, có nhiều thời gian phải tạm dừng đến trường để chuyển sang hình thức học trực tuyến. Bởi thế, trong thời gian này, chúng tôi vừa chú trọng công tác ôn tập cho học sinh vừa bù đắp lại những kiến thức cơ bản khi các em học trực tuyến, nhất là với những học sinh có học lực trung bình, yếu. Để công tác ôn tập đạt hiệu quả, nhà trường yêu cầu mỗi giáo viên xây dựng kế hoạch ôn tập chi tiết, phân tích và nắm chắc cấu trúc bộ đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không chỉ tập trung ôn tập, cán bộ, giáo viên nhà trường thường xuyên quan tâm, động viên và có các hoạt động tư vấn tâm lý nhằm giảm áp lực cho học sinh.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2021 - 2022 toàn tỉnh có khoảng 19.500 học sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Cũng giống như những năm học trước, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các đợt khảo sát nhằm giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề thi, rèn luyện kỹ năng làm bài thi... Thông qua kết quả thi, nhà trường và giáo viên sẽ rút kinh nghiệm, đánh giá để đưa ra giải pháp tiếp tục bồi dưỡng trong những tuần còn lại, giúp các em trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, đạt yêu cầu của kỳ thi.

Cùng với việc tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng ôn tập cho học sinh lớp 12, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và công tác xét tuyển đại học, cao đẳng, từ đó nhắc nhở, định hướng học sinh tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh của từng trường đại học, cao đẳng để đăng ký xét tuyển cho phù hợp sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, các nhà trường cũng cần tổ chức rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tổ chức thi, bảo đảm các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy định và đạt hiệu quả cao.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong 3 ngày từ 8 - 10/7. Như vậy, chỉ còn gần 2 tháng nữa, học sinh lớp 12 sẽ chính thức bước vào kỳ thi quan trọng. Với kế hoạch ôn tập chi tiết, cụ thể, sự cố gắng nỗ lực của từng em, kỳ thi mang đến kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng cho học sinh toàn tỉnh.

DẠNG ANH

ỨNG DỤNG VssID - BHXH SỐ

Tiện ích khi khám chữa bệnh BHYT tại Thái Thụy

Thời gian qua, ứng dụng VssID - BHXH số của ngành BHXH đã khẳng định được những tiện ích nổi bật, đáp ứng sự hài lòng của người sử dụng. Tại huyện Thái Thụy, ứng dụng VssID ngày càng được sử dụng rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT).

Trước kia, việc khai báo khi đến thăm khám ban đầu cho người có thẻ BHYT tại Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy mất nhiều thời gian với nhiều thủ tục nay chỉ bằng các thao tác đơn giản trên ứng dụng VssID được cài đặt trên điện thoại, người dân có thể thực hiện được quyền lợi của mình. Anh Nguyễn Hữu Luật, xã Thụy Duyên cho biết: Khi đi KCB BHYT, tôi chỉ cần mở ứng dụng VssID đã được cài đặt sẵn trên điện thoại, sau đó chọn mục thẻ BHYT, các nhân viên y tế của Bệnh viện sẽ xác nhận đăng ký KCB. Thao tác đơn giản, lại không cần phải khai báo họ tên, địa chỉ trên giấy như những lần đi khám trước nên chỉ trong vài phút, tôi đã hoàn tất việc đăng ký KCB của mình.

Lần đầu tiên sử dụng ứng dụng VssID để KCB, chị Phạm Thị Hà, xã Hồng

Dũng chia sẻ: Trước đây chỉ nghe qua mọi người nói, tôi cứ nghĩ cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại và sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng để KCB thì phải thật thành thạo công nghệ thông tin mới làm được. Nhưng nay được cán bộ BHXH huyện hướng dẫn cài đặt và sử dụng, tôi thấy không hề khó, hơn nữa sử dụng thẻ BHYT trên phần mềm VssID rất tiện ích, việc đăng ký KCB nhanh hơn nhiều. Tôi đã cài đặt ứng dụng này cho các thành viên trong gia đình mình.

Ứng dụng VssID không chỉ hữu ích đối với người dân trong quá trình làm thủ tục KCB BHYT mà còn giúp cơ sở KCB cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các thông tin KCB BHYT. Ông Đỗ Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy cho biết: Nhờ có ứng dụng VssID mà

khâu tiếp đón người bệnh đến KCB BHYT được thực hiện nhanh chóng, các thông tin của người bệnh hiển thị chính xác, cụ thể tạo thuận lợi hơn cho quá trình KCB. Từ khi Bệnh viện triển khai sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB BHYT có những bệnh nhân không dùng thẻ BHYT bằng giấy mà chuyển sang sử dụng ứng dụng VssID.

Kể từ ngày đầu triển khai (1/6/2021) đến nay, các cơ sở KCB trên địa bàn huyện Thái Thụy đã đồng loạt tiếp nhận bệnh nhân đến KCB sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay cho thẻ BHYT giấy. Việc triển khai này đang được người dân hào hứng đón nhận vì sự nhanh, gọn, thuận tiện, giảm bớt nhiều khâu thủ tục, giấy tờ so với trước đây. Tính đến hết tháng 4/2022, trên địa bàn



Người dân KCB bằng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID tại Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy.

THU HOÀI

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH

Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ

Với phương châm “Lấy trẻ làm trung tâm”, những năm qua, Trường Mầm non Bình Minh (Kiến Xương) tập trung đổi mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ.

Cô giáo Phạm Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Mục tiêu giáo dục của nhà trường là giúp trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, tinh cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành

những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Năm học 2021 - 2022, nhà trường có 10 nhóm lớp, 328 học sinh. Trong bối cảnh vừa thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc

nuôi dưỡng trẻ vừa thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường đã chủ động xây dựng và triển khai số học sinh học linh hoạt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ. Hàng năm nhà trường tạo

điều kiện cho cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên môn trao đổi kinh nghiệm, khuyến khích giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, các hội thi, hội giảng do nhà trường và ngành phát động; từ đó tạo động lực cho đội ngũ giáo viên hăng say, toàn tâm cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Các giáo viên luôn tìm tòi và sáng tạo những đồ dùng dạy học tự làm sinh động, hấp dẫn giúp trẻ rèn kỹ năng sống, khơi dậy ở trẻ sự sẻ chia, lòng nhân ái, sự tự tin. Bên cạnh đó, giáo viên tổ chức những tiết dạy theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ trong lớp đều có thể chơi mà học, học mà chơi.



Giờ học trải nghiệm của các cháu Trường Mầm non Bình Minh.

Áp dụng phương pháp giáo dục Steam vào giảng dạy để xây dựng và thiết kế các dự án học tập, các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ được thỏa thích tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh, được hòa mình vào thế giới

tự nhiên, giúp trẻ phát triển nhân cách một cách toàn diện. Đến nay, 100% cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.

Việc đổi mới nội dung, đổi mới phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh cũng được nhà trường quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Một trong những người có nhiều thành tích, nhiều sáng kiến trong giảng dạy, cô giáo Phạm Thị Yến cho biết: Để có kết quả giáo dục tốt nhất, tôi luôn thực hiện nghiêm chương trình soạn giảng, tổ chức các hoạt động như học, vui chơi của trẻ, các chuyên đề trọng tâm của từng năm, tích cực làm thêm đồ dùng, đồ chơi, tạo môi trường giáo dục trong và ngoài lớp cho trẻ được hoạt động tự nhiên, vui vẻ và phương pháp mới vào chăm sóc, giáo dục trẻ. Ngoài ra tôi còn tích cực nghiên cứu, áp dụng thành công 2 sáng kiến góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng giáo dục của

nhà trường. Nhờ đó, 100% trẻ đều được đánh giá theo mục tiêu phát triển, trong đó có trên 98% số cháu đạt yêu cầu theo các lĩnh vực phát triển.

Để nâng cao chất lượng chăm sóc trẻ, nhà trường chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động an ninh tại trường, bảo đảm an toàn cho trẻ, duy trì vệ sinh môi trường. Chỉ đạo bếp ăn tổ chức cho trẻ ăn đủ về số lượng, chất lượng, thường xuyên thay đổi thực đơn, cân bằng các chất dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu chọn mua, chế biến thực phẩm phù hợp với khẩu vị của trẻ. Đặc biệt nhà trường còn yêu cầu phụ huynh tham gia giám sát bữa ăn cho trẻ. 100% trẻ được cân đo, theo dõi qua biểu đồ, được khám sức khỏe định kỳ. Do đó, các trẻ đều phát triển bình thường về nhận thức ngôn ngữ, cân nặng, chiều cao, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng và béo phì giảm còn dưới 1%.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, Trường Mầm non Bình Minh không chỉ được phụ huynh học sinh gửi trọn niềm tin mà còn là đơn vị tiêu biểu thực hiện tốt công tác giáo dục, nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ ở Kiến Xương. Đây là nguồn động viên lớn để nhà trường tiếp tục vươn lên trong sự nghiệp “trồng người”.

THU THUY

Tuyên truyền an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân lao động

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh vừa tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho hơn 100 đoàn viên, công nhân lao động thuộc Công ty TNHH Nhựa Cotec (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).

Đoàn viên, công nhân lao động được truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, những nội dung liên quan đến an toàn giao thông như: tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua, nguyên nhân và hậu quả của các vụ tai nạn giao thông, một số tình huống tai nạn thường xảy ra khi tham gia giao thông, các mức xử phạt khi vi phạm giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn; cách phòng, tránh các tình huống bất cẩn dẫn đến tai nạn khi tham gia giao thông...

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng mỗi đoàn viên, công nhân lao động một chiếc mũ bảo hiểm xe máy, góp phần bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

TRẦN TUẤN

Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn”

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Phạm Văn Thuồng, thôn Đào Xá, xã An Đông (Quỳnh Phụ), hiện đang là giáo viên Trường Tiểu học và THCS An Cầu (Quỳnh Phụ).

Hoàn cảnh gia đình anh Thuồng rất khó khăn. Vợ anh mất cách đây 3 năm, 2 con còn nhỏ. Ba bố con sống cùng ông bà nội tuổi đã cao. Căn nhà cấp 4 đã xuống cấp nhiều năm nhưng gia đình chưa có điều kiện sửa chữa. Trước hoàn cảnh của gia đình anh Thuồng, Công đoàn Trường Tiểu học và THCS An Cầu đã đề xuất Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ hỗ trợ kinh phí để cải tạo nhà ở. Cùng với số tiền 40 triệu đồng hỗ trợ từ quỹ “Mái ấm công đoàn” của Liên đoàn Lao động tỉnh, sau hơn 3 tháng khởi công, ngôi nhà mái bằng khang trang, kiên cố rộng 100m² sắp được đưa vào sử dụng giúp anh yên tâm công tác.

NGUYỄN CƯỜNG